

Pangalan ng Naghahabol
Address sa Pagpapadala ng Naghahabol
Lungsod ng Naghahabol, Estado, Zip

INIIMBITAHAN KANG MAGPAREHISTRO PARA SA UI ONLINESM

Ang abisong ito ay upang ibigay sa iyo ang iyong numero ng account ng customer sa Departamentong Namamahala sa Kapakanan ng Manggagawa (EDD) upang makapagparehistro ka para sa UI OnlineSM.

Ang UI OnlineSM ay isang mabilis, madali at ligtas na paraan upang ma-access mo ang detalyadong paghahabol sa Insurance para sa Walang Trabaho (UI) at impormasyon sa pagbabayad at pamahalaan ang iyong paghahabol sa UI nang 24 oras sa isang araw at 7 araw sa isang linggo. Ngayong naihain mo na ang iyong paghahabol sa UI, kakailanganin mong magbigay ng impormasyon ng kwalipikasyon sa benepisyong sa EDD upang makatanggap ng mga pagbabayad sa benepisyong. Kilala ang prosesong ito sa bawat dalawang linggo bilang pag-certify para sa mga patuloy na benepisyong. Para sa mas mabilis na panahon ng pagpoproseso ng benepisyong, gamitin ang UI OnlineSM.*

Para sa mas madaling paggamit, available ang UI Online MobileSM para sa mga user ng smartphone at tablet.

Upang makapagparehistro para sa isang UI OnlineSM account, bisitahin ang **www.edd.ca.gov/UI_Online**. Kakailanganin mo ang iyong Numero ng Social Security (SSN), petsa ng kapanganakan, personal na e-mail address at ang iyong numero ng account ng customer sa EDD sa ibaba. Labis na sineseryoso ng EDD ang seguridad ng kumpidensyal na impormasyon. Mangyaring huwag ibahagi ang iyong numero ng account ng customer sa EDD.

Ang iyong numero ng account ng customer sa EDD ay:

XXXXXX

Gamitin ang iyong numero ng account ng customer sa EDD upang makapagparehistro para sa UI OnlineSM ngayon.

Kung mayroon ka nang SDI Online account mula sa isang nakaraang paghahabol sa Insurance para sa May Kapansanan (DI) o Bayad na Pag-leave para sa Pamilya, dapat mong gamitin ang parehong username at password upang magparehistro para sa UI OnlineSM. Kapag nagpaparehistro, piliin ang button na "Register with SDI Login" upang pabilisin ang proseso ng pagpaparehistro para sa UI OnlineSM.

Para sa higit pang impormasyon tungkol sa UI OnlineSM, tingnan ang nakalakip na flyer o tingnan ang isa sa aming mga kapaki-pakinabang na video tutorial ng UI OnlineSM sa **www.edd.ca.gov/UI_online**.

Huwag nang patagalin pa. Magparehistro na ngayon at i-enjoy ang maraming benepisyong at ginhawa ng UI OnlineSM.

*Sa kasalukuyan, hindi makakapag-certify para sa mga benepisyong ang mga customer sa paghahabol sa Hindi Buong Insurance o Programa ng Insurance na Work Sharing o muling magbukas ng kasalukuyang paghahabol gamit ang UI OnlineSM, ngunit maa-access nila ang lahat ng iba pang mga feature ng system.